

4 Thái Bình

KỶ HỢP THỨ SÁU...

(*Tiếp theo trang 1*)

giải pháp trong thời gian tới; giải pháp và cơ chế hỗ trợ phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh; thực trạng sản xuất nông nghiệp hiện nay, các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới; các giải pháp tăng thu ngân sách 6 tháng đầu năm, phương án xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của huyện Đông Hưng; nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác quản lý, bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng (tô Tiến Hải) chất vấn đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chủ trương và biện pháp cụ thể trong thời gian tới để thực hiện chủ trương của tỉnh về tích tụ ruộng đất phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, vì đến nay có một số địa phương đã triển khai, được nhân dân đồng tình ủng hộ song chưa có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể. Đại biểu Tô Quý Bôn (tô Tiến Hải) chất vấn đồng chí Giám đốc Sở Công Thương về trách nhiệm quản lý của ngành và giải pháp ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng được bày bán, lưu thông công khai trên thị trường, ảnh hưởng tới quyền lợi của người tiêu dùng. Cũng đề cập đến vấn đề này, các đại biểu: Trần Thị Ngọc Bích và Trịnh Quang Hiệp (tô Hưng Hà), Đào Đức Hưng (tô Vũ Thu) kiến nghị Bộ Công Thương, tỉnh, Sở Công Thương ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn hàng hóa bảo đảm chất lượng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường, hạn chế tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng bày bán tràn lan trên thị trường, tạo sự cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Cùng với đó, Sở Công Thương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa lưu thông trên thị trường, tuyên truyền trên hệ thống truyền thông danh mục những sản phẩm hàng hóa bảo đảm chất lượng, hàng giả, hàng nhái để người tiêu dùng biết, lựa chọn. Tiếp đến, đại biểu Lê Hồng Sơn (tô Hưng Hà) chất vấn đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về thực trạng xử lý nước thải, chất thải rắn tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và số cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải, chất thải bảo đảm tiêu chuẩn? Nguyên nhân của các tồn tại và biện pháp tham mưu của ngành trong việc khắc phục những tồn tại trong thời

NÊU CAO TÍNH THẦN ĐOÀN KẾT...

(*Tiếp theo trang 1*)

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 của tỉnh còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như đã nêu trong báo cáo của UBND tỉnh, của các ngành trình kỳ họp và ý kiến tham gia của các vị đại biểu HĐND tỉnh. Trong báo cáo giám sát của các ban của HĐND tỉnh liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác xây dựng chính quyền, các ngành bảo vệ pháp luật đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của các địa phương, đơn vị, có những vấn đề rất đáng lưu ý như hoạt động của HĐND cấp xã, tình hình xây dựng nông thôn mới, công tác quản lý của ngành giáo dục, ngành văn hóa... Những tồn tại, hạn chế nêu trên cần được UBND tỉnh và các cấp, các ngành, các địa phương nghiêm túc nghiên cứu để tìm ra các giải pháp khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới.

Kính thưa các vị đại biểu!

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã dành thời gian thảo đáng coi nội dung thảo luận tại hội trường về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. HĐND tỉnh đã nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và thủ trưởng một số ngành, đơn vị liên quan phát biểu ý kiến và trả lời chất vấn. Nội dung chất vấn tập trung vào một số vấn đề quan trọng, bức xúc được các vị đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm. Việc thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, đã góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp. HĐND tỉnh đã xem xét, thông qua báo cáo việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận và thống nhất ban hành 20 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh, là cơ sở để từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách của địa phương, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo.

Kính thưa các vị đại biểu!

gian tới. Đại biểu Đào Đức Hưng (tô Vũ Thu) chất vấn đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về nội dung: Tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI, cử tri có kiến nghị dự án hoàn thiện và hiện đại hóa quản lý đất đai của tỉnh khởi động từ cuối năm 2008, đã hoàn thành trên địa bàn thành phố Thái Bình và 4 huyện Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Tiền Hải, Vũ Thư. Tuy nhiên, thực tế đến nay nhiều hộ dân vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sở Tài nguyên và Môi trường có giải pháp gì để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Đại biểu Vũ Huy Đông (tô Hưng Hà) chất vấn đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về tình trạng người dân trong các dự án khu đô thị khi xây nhà tự ý lấn vùng lưu thông, đất công cộng nên đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vấn đề này Sở sẽ tham mưu với tỉnh xử lý như thế nào để người dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Đại biểu Trần Thị Ngọc Bích (tô Hưng Hà) chất vấn đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về tiến độ triển khai xây dựng các lò đốt rác nền?

Lĩnh vực y tế, đại biểu Tô Quý Bôn (tô Tiến Hải) chất vấn đồng chí Giám đốc Sở Y tế về thực trạng công tác khám chữa bệnh ở tuyến y tế cơ sở trong thời gian qua. Tại sao các trạm y tế đã được đầu tư trang thiết bị nhưng người dân vẫn vượt tuyến, không khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến y tế cơ sở, giải pháp của ngành để giảm tải cho y tế tuyến trên?

Trong phiên họp buổi chiều, dưới sự điều hành của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Đại biểu Vũ Đức Điển (tô Đông Hưng) chất vấn đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về căn cứ, cơ sở của việc thực hiện giảng dạy môn Tin học tại các trường tiểu học, trách nhiệm quản lý, thời điểm thực hiện, số trường thực hiện? Thực trạng đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Tin học tại các trường tiểu học trên địa bàn, việc thực hiện chính sách, chế độ đối với đội ngũ giáo viên này? Giải pháp của ngành trong những năm học tới để triển khai có hiệu quả việc thực hiện giảng dạy môn Tin học tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh? Đại

biểu Trần Thị Ngọc Bích (tô Hưng Hà) chất vấn đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về tình hình dạy môn Tiếng Anh trong các nhà trường hiện nay? Đại biểu Vũ Huy Đông (tô Hưng Hà) chất vấn đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về giải pháp khắc phục tình trạng quá tải về trường, lớp? Hệ thống công trình phụ, công trình vệ sinh của các trường học hiện chưa bảo đảm, giải pháp của ngành để giải quyết triệt để vấn đề này, đặc biệt là với các trường trên địa bàn thành phố Thái Bình. Tiếp đó, đại biểu Nguyễn Minh Hồng (tô Hưng Hà) chất vấn đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc xử lý các hành vi phát tán thông tin, xuyên tạc sự thật, bôi nhọ tổ chức và cá nhân trên một số trang mạng xã hội; sử dụng trang mạng để hoạt động, đăng tải các thông tin trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội hoặc các hành vi gây hại cho hoạt động của mạng internet, mạng máy tính.

Với tình thế nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm, thủ trưởng các sở, ngành đã trả lời chất vấn đung, trung vấn đề đại biểu chất vấn, chỉ rõ mặt được, chưa được, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, đề ra được giải pháp, lộ trình khắc phục tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của ngành, góp phần ổn định và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, bảo đảm công bằng xã hội.

Kết thúc phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn đã diễn ra trong không khí dân chủ, sôi nổi và xây dựng, đã có nhiều lượt đại biểu phát biểu thảo luận, đặt câu hỏi chất vấn và tham gia tranh luận ngay tại hội trường về những vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc. Đồng chí đề nghị thủ trưởng các sở, ngành tiếp thu ý kiến chất vấn, hiến kế giải pháp của các đại biểu, đặc biệt là đại biểu chất vấn không đăng ký trước, có văn bản trả lời thỏa đáng và tham mưu kịp thời cho tỉnh giải pháp giải quyết các vấn đề đại biểu đã phát biểu, chất vấn.

Cũng trong phiên họp buổi chiều, đồng chí Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đã trình báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu tại kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI.

Tại phiên họp buổi chiều, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chân thành cảm ơn các ban, các đại

biểu HĐND tỉnh đã tham gia ý kiến và cơ bản đồng tình với các báo cáo, tờ trình, nội dung thuyết trình, trả lời chất vấn của một số thành viên UBND tỉnh; đồng thời, trân trọng tiếp thu các ý kiến xác đáng của các đại biểu HĐND tỉnh về những nội dung UBND tỉnh đã trình tại kỳ họp. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng phát biểu giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề các đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch và nhiệm vụ đặt ra cho năm 2018, trên cơ sở dự báo những thuận lợi, khó khăn và khả năng thực tế của địa phương, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ý kiến của cử tri, đại biểu HĐND tỉnh, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã tập trung đánh giá việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018, thảo luận và quyết định những vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng nhằm tạo động lực mạnh mẽ để tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội còn lại của năm 2018, HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội đã được HĐND tỉnh thông qua. UBND tỉnh và các ngành, địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tạo đà cho những năm tiếp theo. *(Toàn văn phát biểu bế mạc kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đăng trong số báo này).*

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc, quyết định nhiều nội dung quan trọng, bế mạc và thành công tốt đẹp.

tăng cường, nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn đẩy mạnh thông tin về kết quả, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời phản ánh kịp thời, trung thực những vấn đề mà đồng bào cử tri và nhân dân quan tâm.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu khách quý và các vị đại biểu HĐND tỉnh. Tôi hoan nghênh và trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi cùng những ý kiến đầy tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và nhân dân trong tỉnh đối với kỳ họp HĐND tỉnh. Sự đóng góp tích cực của Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức thành viên, các cơ quan thông tin đại chúng trong ương và địa phương, các đơn vị phục vụ đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi xin gửi tới các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ, Thương binh, bệnh binh lời thăm hỏi sức khỏe và những tình cảm tri ân sâu sắc nhất.

HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tiếp tục tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin gửi tới các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thứ sáu, ngày 13 tháng 7 năm 2018

20 nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

- Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách địa phương, ngân sách cấp tỉnh năm 2016.
- Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 8 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh.
- Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.
- Nghị quyết về việc ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình.
- Nghị quyết quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
- Nghị quyết về việc chuyển kinh phí tạm ứng thành thực chi ngân sách cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh năm 2018.
- Nghị quyết về việc quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
- Nghị quyết về việc nhất trí chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại khu đô thị mới Kiến Giang, thành phố Thái Bình.
- Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban MTTQ cấp xã và ban công tác mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
- Nghị quyết về việc nhất trí chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư Nguyễn Đức Cảnh, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy.
- Nghị quyết phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018.
- Nghị quyết phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018.
- Nghị quyết phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ của ngân sách địa phương đối với phần vốn vay lại dự án bảo tồn và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển khu vực đồng bằng sông Hồng sử dụng vốn vay của Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW).
- Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2018 - 2020.
- Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Thái Bình giai đoạn 2018 - 2020.
- Nghị quyết về việc đặt tên đường, tên phố thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ.
- Nghị quyết về việc phê duyệt biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2018.
- Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2018.
- Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019.
- Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2012 - 2015; Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Nhằm phục vụ yêu cầu hoạt động kinh doanh, Vietcombank Thái Bình tuyển dụng cán bộ với các thông tin chi tiết như sau:

I. Số lượng tuyển dụng: 02

- Cán bộ khách hàng: 01

- Kế toán/Giao dịch viên: 01

(Ứng viên xem chi tiết theo đường dẫn tại trang tuyển dụng của Vietcombank: <https://www.vietcombank.com.vn/Careers/News.aspx>)

II. Mô tả công việc và tiêu chuẩn tuyển dụng:

Ứng viên tham khảo và lựa chọn vị trí mong muốn tại trang tuyển dụng của Vietcombank (địa chỉ tại: <http://tuyendung.vietcombank.com.vn>) để thực hiện đăng ký tài khoản, tạo và nộp hồ sơ trực tuyến.

III. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ:

- **Thời gian:**

+ Nhận hồ sơ tuyển dụng: Từ ngày 9/7/2018 đến 24h00 ngày 22/7/2018

(Nhận hồ sơ trong 14 ngày, kể cả thứ bảy và chủ nhật).

- Hình thức nhận hồ sơ: Trực tuyến.

+ Ứng viên truy cập địa chỉ:

<https://www.vietcombank.com.vn/Careers/News.aspx> (Trang web Vietcombank ---> mục Tuyển dụng) để xem thông tin chi tiết và lựa chọn vị trí.

+ Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ:

<http://tuyendung.vietcombank.com.vn>

IV. Hồ sơ đính kèm:

Sau khi tạo và nộp hồ sơ trực tuyến, thí sinh scan các giấy tờ sau sang định dạng *.pdf hoặc *.doc/docx, nén vào 1 file *.zip để đính kèm.

- Sơ yếu lý lịch tự thuật khai trong giai đoạn 6 tháng gần nhất có chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Bản sao các văn bằng và bằng điểm (không cần công chứng/chứng thực);

- Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ đối với các vị trí/nhóm có yêu cầu (không cần công chứng/chứng thực);

- Giấy chứng nhận sức khỏe trong thời gian 6 tháng gần nhất;

- 2 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

(Ứng viên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ bản giấy có công chứng/chứng thực khi Vietcombank yêu cầu hoặc khi có thông báo ứng viên được vào vòng phỏng vấn).

V. Lưu ý:

- Vietcombank chỉ nhận hồ sơ ứng viên tốt nghiệp đại học hệ tập trung chính quy/liên kết (không bao gồm hệ liên thông, tại chức, văn bằng 2, vừa học vừa làm) của các trường đại học theo quy định của Vietcombank. Đào tạo Thạc sĩ trở lên chỉ là tiêu chí ưu tiên;

- Mọi ứng viên thiết lập 1 bộ hồ sơ mới và chỉ nộp hồ sơ vào 1 vị trí tuyển dụng tại 1 chi nhánh. Trường hợp ứng viên vi phạm quy định này, Vietcombank được quyền loại hồ sơ ứng viên khỏi đợt tuyển dụng;

- Thí sinh sẽ nhận được một email xác nhận về vị trí đã nộp sau khi hoàn thành việc tạo và nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ thống;

- Vietcombank được quyền lựa chọn hồ sơ để mời ứng viên nổi bật tham gia các vòng tuyển dụng;

- Vietcombank chỉ thông báo lịch thi đối với ứng viên đủ điều kiện dự thi (qua tin nhắn SMS và email);

- Thời gian thi dự kiến thi đối với cán bộ không có kinh nghiệm: Cuối tháng 7/2018 hoặc đầu tháng 8/2018;

- Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của hồ sơ. Trường hợp Vietcombank phát hiện hồ sơ đăng ký của thí sinh không chính xác, trung thực, kết quả của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.

Số điện thoại liên hệ hỗ trợ tại Vietcombank

0941924344/ 0941924346/ 0941924347.

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG